

VŨ THƯ

# Tập trung phát triển ngành kinh tế mũi nhọn



Sản xuất đồ gỗ ở xã Phúc Thành (Vũ Thư).

**P**hát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển các làng nghề, doanh nghiệp, cụm sản xuất, những năm gần đây, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) của Vũ Thư phát triển mạnh và bền vững, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng CN - TTCN của huyện cao nhất trong nhiều năm qua, từng bước

vươn tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Vũ Thư có thế mạnh về nông nghiệp, việc phát triển CN - TTCN gặp nhiều khó khăn vì có ít làng nghề truyền thống; cụm công nghiệp chưa nhiều, hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng chưa đồng bộ; một số địa phương và một bộ phận người dân chưa quan tâm đến phát triển CN - TTCN. Tuy nhiên, lợi thế là địa bàn huyện nằm tiếp giáp với thành phố Thái

Bình, quỹ đất, giao thông thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư; số lượng lao động trên địa bàn huyện dồi dào; hầu hết các làng nghề hoạt động hiệu quả mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân và có sức lan tỏa rộng rãi. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 01 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cũng tạo

hành lang thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

Ông Lại Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nhận thức rõ khó khăn và lợi thế giúp huyện triển khai sớm, đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển CN - TTCN. Trên tinh thần Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương từ huyện đến cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hút nhân lực, nguồn vốn. Huyện tập trung các nguồn lực đầu tư để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại 777 cụm công nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Các ngành, địa phương tập trung quảng bá, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang thông thoáng nhất để thu hút, mời gọi các doanh nghiệp vào đầu tư lắp đặt các cụm công nghiệp, trong đó ưu tiên lựa chọn công nghiệp sạch, hiện đại, giải quyết việc làm cho người lao động. Huyện chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền, thu hút hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào các khu quy hoạch phát triển công nghiệp ở các

xã nông thôn mới nhằm tạo đà cho sự hình thành, phát triển các làng nghề. Đối với các làng nghề truyền thống, huyện luôn ưu tiên các cơ chế, chính sách để hỗ trợ, giải quyết vấn đề quy hoạch điểm sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề, xử lý môi trường, duy trì nghề truyền thống và du nhập nghề mới.

Nguyễn Xá là một trong những địa phương quan tâm phát triển CN - TTCN. Ông Hoàng Văn Kháng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã có truyền thống phát triển nghề mộc và mây tre đan. Đến nay, các nghề này phát triển ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 2.200 lao động địa phương với thu nhập từ 2 - 4 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, để phát triển, mở rộng các ngành nghề CN - TTCN, năm 2008, Nguyễn Xá đã quy hoạch cụm công nghiệp, giai đoạn 1 có diện tích 5ha và đầu tư 17 tỷ đồng hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, thu hút đầu tư. Đến nay, cụm công nghiệp đã lắp đặt với 10 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực đồ gỗ mỹ nghệ, may mặc, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động. Năm 2017, giá trị sản xuất CN - TTCN của Nguyễn Xá đạt 160 tỷ đồng, chiếm 67% tổng giá trị sản xuất của địa phương, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng cao rõ rệt nhờ phát triển CN - TTCN. Xã tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, dự kiến đầu tư 60 - 70 tỷ đồng để mở rộng cụm công nghiệp lên 15ha nhằm thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực CN - TTCN, tạo

thêm việc làm cho lao động nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân.

Với sự quan tâm của huyện và các địa phương trong phát triển CN - TTCN, đến nay, Vũ Thư có 15 làng nghề duy trì ổn định và phát triển khá. Năm 2017, huyện thành lập thêm 41 doanh nghiệp, đưa tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đạt 306 doanh nghiệp; trong đó, nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả như Công ty Lương thực Liên Hạnh, Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng, Công ty May Sungjin Apparel. Một số dự án lớn của huyện đã đi vào hoạt động, tạo việc làm mới cho hơn 2.000 lao động và tạo giá trị sản xuất hàng trăm tỷ đồng như Công ty May Việt Anh (xã Hồng Lý), Công ty May Hương Liên (xã Nguyễn Xá), nhà máy giày da tại cụm công nghiệp Minh Lăng. Nhờ nỗ lực thu hút đầu tư và chính sách thông thoáng với các doanh nghiệp, đến nay, huyện đã lắp đặt 3/7 cụm công nghiệp, thu hút thêm 8 dự án mới. Năm 2017, giá trị sản xuất CN - TTCN của Vũ Thư ước đạt 2.284,8 tỷ đồng, chiếm 24,61% tổng giá trị sản xuất của huyện, tăng 15,97% so với năm trước, vượt 3,69% kế hoạch đề ra. Lĩnh vực CN - TTCN có tốc độ tăng trưởng mạnh, bền vững trong các ngành kinh tế những năm trở lại đây góp phần để Vũ Thư vươn gần tới mục tiêu đưa CN - TTCN trở thành ngành kinh tế mũi nhọn những năm tới.

QUỲNH LIÊU

## Liên kết trong chăn nuôi là sự sống còn của các nông hộ

Ngành chăn nuôi Việt Nam với phần lớn nông hộ đang ngày càng đối mặt với cuộc cạnh tranh gay gắt về giá thành và chất lượng sản phẩm với các tập đoàn lớn. Liên kết trong chăn nuôi đang là xu hướng và là sự sống còn của các nông hộ trong cuộc đua khốc liệt này.

### Tỷ lệ liên kết còn rất thấp

Kết quả nghiên cứu của Viện Chính sách chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn (IPSARD) trong năm 2017 trên 6 sản phẩm chăn nuôi (lợn thịt, lợn sữa, bò thịt, bò sữa, gà thịt, gà trứng) tại 12 tỉnh, thành phố của Việt Nam cho thấy, lợi nhuận/đơn vị sản phẩm của các mô hình chăn nuôi liên kết có sự chênh lệch khá lớn so với các hộ chăn nuôi đơn lẻ không có liên kết.

Vì dụ cụ thể đối với gà trứng cho thấy: chi phí sản xuất/quả trứng của hộ không liên kết bình quân là 1.440 đồng/trứng khi bình đối với hộ trong mô hình liên kết chỉ có 1.370 đồng. Với giá bán trứng bình quân thị trường là 1.700 đồng/quả, hộ trong mô hình liên kết thu về lợi nhuận trung bình 320 đồng/quả trong khi hộ không liên kết chỉ có 260 đồng/quả. Kết quả khảo sát đối với các mô hình nuôi lợn cũng cho thấy, chi phí đầu tư (giá thành) đối với hộ trong mô hình liên kết trung bình 32.300 đồng/kg trong khi giá thành của hộ không tham gia liên kết là 32.700 đồng/kg. Tại thời điểm giá lợn giảm mạnh, mỗi đầu lợn xuất chuồng của hộ tham gia liên kết bị lỗ trung bình 435.000 đồng/con trong khi hộ không tham gia liên kết bị lỗ tới gần 700.000 đồng/con...



Liên kết sẽ là xu hướng tất yếu và phát triển mạnh trong chăn nuôi thời gian tới.

Mặc dù lợi nhuận tốt hơn nhờ giảm được nhiều khâu trong quá trình liên kết, tuy nhiên, mức độ liên kết của ngành chăn nuôi Việt Nam, nhất là đối với nông hộ còn rất thấp. Cụ thể, theo Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, đến năm 2017, cả nước mới chỉ có 120 chuỗi cung ứng sản phẩm, chiếm 16% trong tổng số các chuỗi cung ứng có nông sản thực phẩm có xác nhận. Còn theo Cục Chăn nuôi thì năm 2017 cả nước mới có khoảng 350 mô hình liên kết trong chăn nuôi. Các mô hình liên kết chủ yếu trong chăn nuôi hiện nay phổ biến vẫn là doanh nghiệp thuê cơ sở hợp tác chăn nuôi, thuê nuôi gia công.

Trên thực tế, ông Hoàng Vũ Quang, Phó Viện trưởng IPSARD cho rằng, các mô hình liên kết trong chăn nuôi đúng nghĩa, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm hiện nay còn rất ít, lỏng lẻo... Theo nghiên cứu của IPSARD thì năm 2016 sữa là mặt hàng có tỷ lệ liên kết cao nhất với khoảng 45% so với tổng sản lượng cả nước. Còn lại, tỷ trọng các sản phẩm khác của chăn nuôi đều chiếm rất thấp trong cơ cấu tổng sản lượng cả nước như gà thịt (chỉ 3,7%); lợn thịt (khoảng 4,2%); trứng gà (chỉ 0,5%)...

Những khó khăn chính khiến tỷ lệ liên kết trong ngành chăn nuôi còn hạn chế đó là việc liên kết đòi hỏi hộ chăn nuôi phải bỏ sung chi phí đối lớn trong khi doanh nghiệp cũng phải đầu tư lớn. Đối với mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn thu hồi vốn đầu tư cho cơ sở chăn nuôi khi gặp rủi ro trong khi chính sách bảo hiểm lại chưa được tiếp cận...

### Nhiều "ông lớn" bắt tay liên kết với nông hộ

Mặc dù tỷ lệ liên kết trong chăn nuôi hiện nay còn rất thấp, tuy nhiên, với hiệu quả thực tế, liên kết đã chứng minh được là xu thế tất yếu mà ngành chăn nuôi phải hướng tới, nhất là đối với nông hộ nhỏ lẻ. Hiện nay, hàng loạt các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân đã và đang hình thành với sự vào cuộc của rất nhiều doanh nghiệp lớn như Vinamilk, bò sữa Mộc Châu, tập đoàn Mavin (Úc)...

(theo nongnghiep.vn)

**N**hững năm qua, xã Mê Linh (Đông Hưng) luôn chú trọng duy trì nghề truyền thống, du nhập thêm một số nghề mới phù hợp với nhu cầu của thị trường. Nhờ vậy, kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên.

Ông Nguyễn Hoàng Lung, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Mê Linh từ lâu nổi tiếng với nghề làm dứa chua, cán rút thép, làm cam chuột, thu hút hơn 1.500 lao động tham gia. Nghề truyền thống này cùng với hàng chục ngành nghề khác như mộc, mây tre đan xuất khẩu, thêu ren... hàng năm đem lại cho xã nguồn thu lớn. Năm 2004, UBND tỉnh công nhận Mê Linh là xã đa nghề. Song các nghề truyền thống làm dứa chua, cán rút thép sản xuất thủ công là chủ yếu, sức cạnh tranh yếu, do đó khoảng 20 hộ có điều kiện đã mạnh dạn mua máy móc hiện đại về sản xuất để giảm công lao động, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Hàng chục hộ khác không có điều kiện đầu tư máy móc nhận nguyên liệu của các cơ sở sản xuất lớn về làm các công đoạn phụ. Một số hộ lại chủ động du nhập nghề mới về làm.

Việc các hộ chuyển đổi từ thủ công sang sản xuất bằng máy móc hiện đại, tập

## MÊ LINH

# Duy trì nghề cũ, du nhập nghề mới

trung, quy mô lớn không chỉ giúp nghề truyền thống của xã không bị mai một mà còn tăng về số lượng, chất lượng các loại sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sang các nước Lào, Campuchia, đặc biệt là giá trị thu nhập của làng nghề vẫn giữ ổn định. Ông Nguyễn Đăng Tông, thôn An Vinh, xã Mê Linh cho biết: Gia đình đã gần bó và mưu sinh bằng nghề cán rút thép và làm cam chuột truyền thống hơn 30 năm nay. Lúc đầu chỉ làm nghề lúc nông nhàn và làm thủ công, vài năm gần đây gia đình đã đầu tư 50 - 60 triệu đồng mua máy móc hiện đại về sản xuất để giảm công lao động, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Hàng chục hộ khác không có điều kiện đầu tư máy móc nhận nguyên liệu của các cơ sở sản xuất lớn về làm các công đoạn phụ. Một số hộ lại chủ động du nhập nghề mới về làm.

Bên cạnh việc duy trì, phát triển nghề truyền thống, nhiều hộ dân trong xã còn mạnh dạn du nhập

nhiều nghề mới như may túi xuất khẩu, may quần áo, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ... Hiện nay Mê Linh có 31 nghề, trong đó gần chục nghề mới với hơn 500 hộ tham gia sản xuất, trong đó hơn 30 hộ đã thành lập doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và 1 Công ty TNHH May Trường Sơn Thịnh (cụm công nghiệp Mê Linh), giải quyết việc làm cho gần 2.000 lao động, thu nhập từ 1,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Văn Linh, chủ cơ sở may túi xuất khẩu thôn Đám cho biết: Hiện cơ sở có gần 30 máy may, giải quyết việc làm cho 30 người, thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Một tháng cơ sở sản xuất được 100.000 chiếc túi bằng chất liệu tự hủy thân thiện với môi trường. Với mong muốn tạo việc làm cho ngày càng nhiều người, nhất là những người không có điều kiện đi làm tay công ty nên bất cứ ai có nhu cầu vợ chồng ông Linh đều tiếp nhận, dạy nghề miễn phí, mua may về cho họ mượn để cùng phát triển nghề. Cùng

với nghề may túi, nghề may quần áo gia công cũng mới được du nhập. Toàn xã hiện có gần chục cơ sở may gia công quần áo, doanh thu năm 2017 đạt trên 10 tỷ đồng.

Nhờ đẩy mạnh phát triển các ngành nghề đã góp phần đưa tổng giá trị sản xuất của Mê Linh

năm 2017 đạt 298.708 triệu đồng, tăng 9% so với năm 2016; trong đó, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 144.350 triệu đồng, tăng 4,1% so với năm 2016. Hiện nay, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đã chiếm gần 50% cơ cấu kinh tế của xã, góp phần nâng thu nhập bình quân từ 29,6 triệu đồng/người/năm 2016 lên 33 triệu đồng/người/năm 2017.

Thời gian tới, Mê Linh tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân duy trì, phát

triển nghề truyền thống, du nhập nghề mới, đầu tư máy móc, cải tiến mẫu mã để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở đào tạo nghề cho lao động địa phương; tạo điều kiện về đất đai cho các cơ sở mở rộng nhà xưởng. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từng bước giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển bền vững làng nghề.

THU HIỀN



Nghề làm cam chuột tại Mê Linh.

## VÂN TRƯỜNG

# Hiệu quả trồng khoai tây vụ đông

**N**hiều năm qua, việc trồng khoai tây vụ đông ở Vân Trường (Tiền Hải) đã khẳng định ưu thế vượt trội hơn so với cây trồng khác, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người nông dân. Hiện nay, bà con nông dân trong xã đang tập trung chăm sóc khoai tây, phần đầu bảo đảm năng suất và sản lượng để ra. Mặc dù trời rét do không khí lạnh tăng cường nhưng trên khắp các cánh đồng bà con nông dân vẫn đang tập trung chăm sóc khoai tây. Tại cánh đồng thôn Bắc Trạch 1, ông Phạm Văn Tuấn chia sẻ: Khoai tây để trồng, không tốn nhiều công chăm sóc,

thời gian sinh trưởng ngắn, giá bán ổn định. Nhiều năm qua, chúng tôi đã coi khoai tây là cây chủ lực, được trồng nhiều trên đất hai lúa. Hiệu quả kinh tế cây khoai tây mang lại đã được khẳng định, vụ đông trước gia đình tôi trồng 1,5 mẫu, mỗi sào cho thu nhập khoảng 3,5 triệu đồng. Vụ năm nay gia đình tôi mở rộng diện tích lên 2 mẫu. Hiện nay, khoai tây đang sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn cho năng suất cao. Tuy tuổi cao, gia đình chỉ có 2 lao động nhưng ông Trần Văn Nghệ cũng tích cực mở rộng diện tích cây màu vụ đông. Để 5 sào khoai tây đạt hiệu quả cao, ông thực

hiện tốt việc khuyến cáo của HTX trong giai đoạn xuống giống, chăm sóc, bón phân cân đối, phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả. Ông thường xuyên thăm đồng, nhất là khi thời tiết có sương vào sáng sớm rất dễ sinh bệnh nấm trên khoai tây để phát hiện kịp thời, phòng, trừ hiệu quả, bảo đảm cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Ông Nguyễn Quang XHXK DVNN xã cho biết: Vụ đông năm nay, Vân Trường gieo trồng trên 130ha khoai tây. Khoai tây thuộc nhóm cây ưa lạnh nên có nhiều lợi thế về thời gian sinh trưởng ngắn, dễ trồng, dễ chăm

sóc nên đã được bà con lựa chọn đưa vào sản xuất. Sau hơn 3 tháng trồng, khoai tây cho thu hoạch, năng suất trung bình đạt từ 4 - 5 tạ/sào, trừ chi phí mỗi sào cho thu lãi từ 2,5 - 4 triệu đồng/vụ. Những năm gần đây, phong trào trồng khoai tây trên đất hai lúa ở Vân Trường ngày càng phát triển rộng, thu hút đông đảo nông dân tham gia sản xuất. So với một số cây trồng khác, trồng khoai tây cho hiệu quả kinh tế cao và ngày càng giữ vai trò chủ lực trong sản xuất vụ đông ở địa phương. Để khuyến khích nông dân mở rộng diện tích trồng khoai tây vụ đông, HTX đã tham mưu UBND xã làm tốt công tác quy hoạch

vùng sản xuất, bố trí cơ cấu giống lúa mùa hợp lý để chủ động về thời vụ. Ngay từ đầu vụ, HTX đã đưa nhiều giống khoai tây mới vào thâm canh có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế như khoai tây hạt, siêu bi, Atlantic...

Yêu cầu các hộ dân đăng ký gửi khoai tây giống vào kho lạnh bảo đảm đủ lượng giống gieo trồng hết diện tích. Đồng thời, tiến hành cung cấp phân bón NPK để phục vụ nông dân. Chỉ đạo nông dân lựa chọn giống sạch bệnh, ưu tiên sử dụng các giống chất lượng cao vào thâm canh. Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật thâm canh những giống khoai tây mới. Thường xuyên phát động nông dân tích cực diệt chuột bảo vệ cây trồng và hướng dẫn cách phòng, trừ sâu bệnh đối với khoai tây. Khâu nước tưới vụ đông cho khoai tây thường khó khăn song HTX đầu tư nâng cấp về hệ thống tưới phục vụ bảo đảm việc tưới, tiêu nước vụ

sản xuất. Chỉ đạo tổ thủy nông thường xuyên kiểm tra hệ thống mương dẫn nước, điều tiết nước hợp lý để cây sinh trưởng, phát triển thuận lợi.

Với hiệu quả kinh tế mang lại từ khoai tây và với đầu tư tương đối thuận lợi, cùng với việc hỗ trợ giống kịp thời của UBND tỉnh, diện tích khoai tây vụ đông

năm nay ở Vân Trường được mở rộng, nông dân tích cực sản xuất, phần đầu năng suất, sản lượng đạt kế hoạch đề ra.

MANH THẮNG



Nông dân Vân Trường chăm sóc khoai tây.